



Title :	สื่อการสอน "บทคัดย่อ" สกอ. ผลิตโรงเรียนที่กำกับหลักสูตร (เสียง) (2)
Author :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	
Date :	สหุชที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 หน้า 15



ด้าน รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า มฟล.ไม่ได้กลัวเรื่องการสอบ แต่ไม่เห็นด้วย ละไม่สนใจกับการจัดสอบยูเน็ต เพราะการ ลิตบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัยมีเป้าหมาย แตกต่างกันไป อีกทั้งการจัดสอบด้วยข้อสอบ เดียวกันทั้งประเทศก็ไม่ได้ช่วยชีวิตคุณภาพของ นักศึกษา กลับทำให้เกิดความวุ่นวาย สิ้นเปลือง งบประมาณแก่นักศึกษา และเกิดความซ้ำซ้อน ดัง นั้นอยากให้ทบวงเรื่องดังกล่าว แม้ สทศ.จะ ระบุว่า เป็นอำนาจตามกฎหมาย แต่ควรดูความ เหมาะสมและความจำเป็นด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เครือข่าย ผู้นำนิสิตนักศึกษา 27 สถาบัน ภายใต้ที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา มีมติให้แต่ละสถาบันกลับไป หรือ เพื่อ "กำหนดจุดยืน" ต่อการจัดสอบ ยูเน็ตและให้แจ้งความคืบหน้าใน 7 วัน โดย องค์กรณิสิต นักศึกษารวมตัวกันคัดค้าน อาทิ นายศักรินทร์ ไกรสิทธิ์ นายองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ระบุว่า ที่ ประชุม อมธ.ร่วมกับสภานักศึกษา มธ. เห็นตรง กันคัดค้านยูเน็ต เช่นเดียวกับ นายจักรวาล สำ เหล่ห์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุรกิจบัณฑิตย เห็นว่ายูเน็ตมีการสอบวัดทักษะ การแก้ปัญหา ถามว่าอาชีพมีหลากหลายปัญหา ก็ย่อมแตกต่าง ข้อสอบจะออกแบบให้ครอบคลุม ได้อย่างไร หรืออย่างการสอบเรื่องรู้เท่าทันสื่อ ก็มาตรฐานเกินกว่าจะมาตัดสินว่าคำตอบใดถูก หรือผิด หน้าที่ผลิตคนยูเน็ตยังไม่เกี่ยวข้องพ กับการสมัครงาน นักศึกษาจะกังวลจนอาจถึง ขันเรียนกวดวิชาเพื่อทำคะแนนให้ดี ๆ

ด้าน นายชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สมศ.ก็ใช้ทศิควเอฟ ของ สกอ.เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งในการประเมินความ รู้ความสามารถตามหลักสูตร แต่เมื่อประเมินไป ระยะเวลาหนึ่งก็มีเสียงสะท้อนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ว่า หากใช้ทศิควเอฟของ สกอ.อาจจะทำให้เกิด ความได้เปรียบเสียเปรียบ เพราะมหาวิทยาลัย ต่างคนต่างทำจึงอยากให้มีหน่วยงานกลางทำ หน้าที่วัดประเมินผลครั้งนี้ ซึ่งเมื่อ สทศ.จะจัด สอบยูเน็ตจึงเห็นว่าน่าจะนำผลสอบมาใช้เพื่อ ให้การจัดสอบมีประโยชน์ และเกิดการพัฒนา คุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง

“ส่วนที่ สกอ.เสนอให้ยกเลิกการนำคะแนน ยูเน็ตเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งในการประเมินภายนอก ในที่ประชุม สมศ.วันที่ 29 เมษายนจะนำเรื่อง เข้าหารือ รวมถึงจะดูด้วยว่าหากไม่หยิบยูเน็ตมา ใช้แล้วจะมีตัวประเมินตัวใดที่จะสะท้อนคุณภาพ บัณฑิตได้ดีกว่า” ผู้อำนวยการ สมศ.กล่าว

วันเดียวกัน ยังมีความเคลื่อนไหวขององค์กร นิสิตนักศึกษาที่คัดค้านการสอบยูเน็ตอย่างต่อเนื่อง นายทัตชนม์ กลิ่นชานี ประธานสภาผู้ แทนนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้ออกแถลงการณ์ระบุ “ไม่สมัครใจเข้าร่วมยู เน็ต” เตรียมยื่นหนังสือถึงอธิการบดี และคณะ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน

ใจความแถลงการณ์ระบุว่า ตามที่ สทศ.มี มติให้จัดสอบยูเน็ตแก่นิสิตชั้นปีสุดท้ายในปีการ ศึกษา 2557 โดยจัดสอบ 4 วิชา คือ 1.การใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2.การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 3.การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อการดำรงชีวิต :การรู้เท่าทันสื่อ และ 4.การ คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา (Media Literacy) และ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ซึ่งปีแรกจะจัดสอบให้แก่สถาบันการศึกษาที่ สมัครใจเท่านั้น ซึ่งสภาผู้แทนนิสิตได้ประชุม กันโดยให้นิสิตแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ ได้มีมติคัดค้านด้วยเหตุดังต่อไปนี้

- 1.การใช้ข้อสอบเพียงชุดเดียวเพื่อชีวิต ศักยภาพของผู้เรียน เป็นการปลูกฝังวัฒนธรรม การ “เรียนเพื่อสอบ” บ่อนทำลายการแสวงหา ความรู้รอบรอบ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาพึง มี
- 2.รายวิชาที่จัดสอบไม่ตอบโจทย์ในการชีวิต ศักยภาพนิสิต และมีความซ้ำซ้อนกับการสอบ อื่น ๆ ที่มีความจำเป็นอยู่ก่อนแล้ว
- 3.การสอบ ในบางวิชา เช่น การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ถือเป็นกำหนด กรอบความคิดให้ผู้เรียนด้วยข้อสอบเพียงฉบับ เดียว โดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานทัศนคติ บริบท สภาพแวดล้อมในความเป็นจริง
- 4.การจัดทดสอบยูเน็ต ถือเป็น การตั้ง

คำถามต่อศักยภาพในการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัย ทั้งที่มีหลักสูตรการเรียนการสอน และวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่แตกต่างกัน 5.การ ประเมินคุณภาพการศึกษาสามารถกระทำ ได้ ด้วยวิธีอื่น ไม่ใช่ด้วยวิธีการเพิ่มภาระให้นิสิต นักศึกษา และสิ้นเปลืองงบประมาณ 6.สภาผู้ แทนนิสิต คำนึงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การจัดทดสอบยูเน็ตจึงเป็นบ่อนทำลายโอกาส ในการทำงานตามศักยภาพของตนในด้านต่าง ๆ ด้วยการวัดคุณค่าของบัณฑิตด้วยคะแนนสอบ สุดท้ายจะนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผ่านการเกิดใหม่ของสถาบันกวดวิชาเพื่อเตรียม รับการทดสอบดังกล่าว

7.สภาผู้แทนนิสิตเล็งเห็นว่าในปี 2558 ที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาจึงควรใช้ เวลาเพื่อพัฒนาให้รองรับการแข่งขันตามด้าน ที่ตนถนัด ไม่ควรเสียเวลาเป็นภาระกับการ จัดทดสอบดังกล่าวซึ่งไร้ประโยชน์ และเป็น ที่เคลือบแคลงในมาตรฐานของข้อสอบจากสถิติ ขององค์กรผู้ออกข้อสอบเอง ทั้งนี้สภาผู้แทน นิสิตจะร่วมกับองค์การบริหาร องค์การนิสิต และเครือข่ายผู้นำนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัย อื่น เพื่อคัดค้านอย่างเต็มที่ต่อไป